

Chủ đề: Giám đốc Học khu Công bố Cam kết Công bằng của LCPS

Trong cuộc họp Hội đồng Giáo dục tối hôm qua, tôi đã chia sẻ tuyên bố Cam kết Công bằng của Các trường Công lập Quận Loudoun và tự hào được chia sẻ với quý vị. Cam kết về Công bằng của LCPS này thể hiện cam kết trong toàn học khu của chúng tôi đối với công bằng và cơ hội. Nó được phát triển với sự tham gia của cộng đồng, sự hợp tác với các tổ chức và đoàn thể liên quan và sự đóng góp ý kiến của học sinh và đội ngũ nhân viên. Nó phản ánh niềm tin của cộng đồng chúng tôi rằng công bằng có nghĩa là cam kết cung cấp một môi trường an toàn, hỗ trợ, hòa nhập, khẳng định và tôn trọng cho mỗi học sinh và nhân viên nhằm thúc đẩy sự thành công, phát triển và hăng hái trong học tập.

Trong kế hoạch mới được chấp thuận, có tên *Một LCPS: Kế hoạch Chiến lược 2027 cho Sự xuất sắc*, công bằng và cơ hội đại diện cho một trong sáu giá trị cốt lõi có tính chất nền tảng cho các mục tiêu và hành động chiến lược của chúng tôi, để biến cam kết về công bằng này thành hành động trên khắp học khu và các trường học.

Cam kết của LCPS đối với sự Công bằng

LCPS coi công bằng là một trong những giá trị cốt lõi có tính chất nền tảng của mình. Đối với cộng đồng của chúng tôi, công bằng có nghĩa là cam kết cung cấp một môi trường an toàn, hỗ trợ, hòa nhập, khẳng định và tôn trọng cho mỗi học sinh và nhân viên nhằm thúc đẩy sự thành công, phát triển và hăng hái trong học tập. Việc xây dựng môi trường này đòi hỏi chúng ta phải bác bỏ và lên án việc sử dụng những ngôn từ kích động thù hận, phỉ báng chủng tộc, bài bác người Do Thái và bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, xu hướng tính dục, biểu hiện giới tính, tình trạng kinh tế xã hội, tôn giáo, khả năng, hoặc các bản sắc hoặc biểu hiện văn hóa khác. Những lời nói, hành vi và hành động không mang tính bao dung như vậy không phản ánh chúng ta là ai với tư cách là một cộng đồng học tập.

Chúng tôi đón nhận và quý trọng bản sắc, xuất thân, kinh nghiệm, quan điểm và nhu cầu độc đáo của mỗi học sinh và nhân viên. Tôn vinh sự đa dạng của chúng ta là điều quan trọng và việc này giúp cho học khu xác định bản chất của mình.

Thể hiện sự can đảm để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng và loại bỏ các rào cản chính là một phần không thể thiếu trong nỗ lực tập thể của chúng tôi hướng tới sự xuất sắc trong giáo dục. Công bằng là phương tiện dẫn đến khả năng tiếp cận, cơ hội và bình đẳng nhiều hơn để mỗi học sinh được trao quyền để thực hiện những đóng góp có ý nghĩa cho thế giới.

Xin xem thêm Báo cáo về Tuyên bố Bình đẳng 2022 ([2022 Equity Statement Report](#)) để biết Cam kết của LCPS đối với Bình đẳng đã được soạn thảo như thế nào và tại sao.

Trong lúc LCPS tập trung nỗ lực để bảo đảm rằng tất cả học sinh đều có thể theo đuổi và đạt được tiềm năng đầy đủ của mình, tôi tự hào về cam kết của nhân viên và nhà trường đối với sự xuất sắc và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Scott A. Ziegler, Tiến sĩ Giáo dục

Giám đốc Học khu